

สรุปสาระสำคัญการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ครั้งที่ 4/2550

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 5501 (อาคาร 5 ชั้น 5)

นายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2550 ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหารในสังกัดและท้องถิ่นจังหวัด รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุม ดังนี้

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
1. โครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา”	- เน้นย้ำให้ดำเนินโครงการฯ ด้วยความเหมาะสมและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติฯ - ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดสำรวจจำนวนโครงการฯ ทั้งหมดอีกครั้ง และรายงานผลให้ สส. ทราบภายในวันที่ 15 ก.ย. 2550 เพื่อจะได้ทราบจำนวนยอดที่แน่นอน - มอบหมาย ผอ.สน.สส. เตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำโครงการฯ ว่า ได้ทำอะไร ที่ไหน อย่างไรบ้าง
2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	- เน้นย้ำให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณของ อปท.
3. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ	- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ตั้งข้อสังเกตว่า อปท. ใช้งบประมาณในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเป็นจำนวนค่อนข้างมาก ขอให้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมด้วย
4. การออกเสียงประชามติ	- เน้นย้ำ อปท. ให้ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิให้มากที่สุด - ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด ไปร่วมออกเสียงประชามติโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 19 ส.ค. 50 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
5. การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด	<p>- เน้นย้ำให้ช่วยติดตามเรื่องการจัดตั้ง ศตส.อปท.,การจัดตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ,เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และให้มีการจัดประชุมโดยสม่ำเสมอตามแนวทางที่เคยได้สั่งการและชี้แจงไปแล้ว</p>
6. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	<p>- ปีงบประมาณ 2547 อยู่ระหว่างรอลงนาม 19 แห่ง และยังไม่ดำเนินการ 11 แห่ง</p> <p>- ปีงบประมาณ 2548 อยู่ระหว่างรอลงนาม 78 แห่ง ยังไม่ดำเนินการ 72 แห่ง</p> <p>- ปีงบประมาณ 2549 อยู่ระหว่างรอลงนาม 221 แห่ง ยังไม่ดำเนินการ 114 แห่ง</p> <p>- ปีงบประมาณ 2550 ยังไม่ดำเนินการ 599 แห่ง</p> <p>- ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้ขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>- ในปีงบประมาณ 2547 โครงการฯ ที่ยังไม่ดำเนินการจะไม่นำเรื่องเสนอเข้ากรม. เพื่อขอขยายระยะเวลา</p> <p>- ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดสำรวจโครงการฯ ปีงบประมาณ 2549 -2550 ว่า สามารถดำเนินการได้เท่าไร และที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เท่าไร พร้อมทั้งสรุปปัญหา/อุปสรรค ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้และแจ้งให้ สถ. ทราบด้วย</p> <p>- สำหรับปีงบประมาณ 2551 ขอให้เตรียมการไว้ให้พร้อม โดยขอให้ลงนามในสัญญาให้ แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2550 จังหวัดไหนคาดว่าจะมีปัญหาขอให้เข้ามาพูดคุยกัน โดยมอบหมาย ร.อ.สถ. (นายธวัชชัย พักอังกฤษ) เป็นผู้รับผิดชอบ</p>
7. ข้อเสนอแนะของ ผต.สถ. จากการเดินทางไปตรวจราชการ	<p>- ผต. สถ. ได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการเดินทางไปตรวจราชการ สรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การสอบเปลี่ยนสายงานควรพิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้วย (2)การคัดเลือก อปท. เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดต่างๆ และการตรวจรับรองมาตรฐานฯ มีความซ้ำซ้อนกันมาก ขอให้สำนัก/กองประสานกัน นอกจากนี้ควรมีการจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกด้วย (3) การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร รมป. สาขาการปกครองท้องถิ่น ควรจัดสรรโควตาให้ สถจ. อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน (4) หลักสูตรที่ สถ. ได้เปิดอบรมเช่น หลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงานวินัย ท้องถิ่นอำเภอ ฯลฯ ควรเน้นในเรื่องการนำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้ (5) ตำราของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันซึ่งทำความร่วมมือกับ สถ. ที่นำไปบรรยายมักเป็นตำราหรือระเบียบที่ยกเลิกไปแล้ว

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
<p>8. การจัดโครงการฯ / กิจกรรม ของ สำนัก/กอง ในต่างจังหวัด</p>	<p>(6) งบประมาณเหลือผู้ประสบอุทกภัย บางพื้นที่ ยังไม่ได้มีการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ ผต.สธ. สรุปรายชื่อเสนอแนบดังกล่าวให้สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป - เนื่องจากสำนัก/กอง มีโครงการฯ / กิจกรรม ที่จัดขึ้นเป็นประจำในจังหวัด ขอให้ประสานให้ สธจ. ทราบด้วย โดยในหลักการถ้าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ ให้ทำหนังสือถึง ผวจ. และถ้าไม่สำคัญมาก ให้ทำหนังสือถึงท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้ท้องถิ่นจังหวัดได้รับทราบและเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย กรณีมีการจัดประชุมใหญ่ โดยที่ อสธ. และ ร.อสธ. ติดตามกิจไม่ได้ไปร่วมฯ ขอให้ทำหนังสือเรียนเชิญ ผวจ. มาเป็นประธานในพิธีฯ
<p>9. ทุนการศึกษาของข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด สธ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดไว้ 4 ทุน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) ทุนระดับประถมศึกษา 2,500 บาท (2) ทุนระดับมัธยมศึกษา 3,000 บาท (3) ทุนระดับอาชีวศึกษา 4,000 บาท (4) ทุนระดับอุดมศึกษา 5,000 บาท - ในหลักการให้จังหวัดละ 2 ทุน คือทุนประถมศึกษา 1 ทุน และทุนมัธยมศึกษา 1 ทุน - สำหรับทุนอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาให้เสนอมาให้ส่วนกลางพิจารณา ภายในวันที่ 20 ส.ค. 50 สำหรับกรณีทุนประถมศึกษา และทุนมัธยมศึกษา หากพิจารณาแล้วไม่เพียงพอให้เสนอมาให้ส่วนกลางพิจารณาเพิ่มเติม
<p>10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำให้ผู้บริหาร อปท. ให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้า หัวหน้าศูนย์ฯ ทุกศูนย์ฯจะต้องจบ ป.ตรี -ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนงบประมาณและมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5 แห่ง ส่งให้ สธ. โดยให้เรียงลำดับความสำคัญ และแยกเป็น 3 รายการคือค่าซ่อมแซม สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ของเล่น ทั้งนี้จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และใช้เป็นข้อมูลสำหรับปีต่อไปด้วย - สำหรับท้องถิ่นจังหวัดที่ส่งข้อมูลให้ สธ. แล้วนั้น มีบางจังหวัดยังไม่ได้ระบุงบประมาณและแยกรายการ ขอให้เร่งดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ส่งไปให้ด้วย

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
<p>ข้อสั่งการของ ร.อ.สท. (นายวัลลภ พริ้งพวงษ์)</p> <p>1. การใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>- ขอให้ทุกสำนัก/กอง ตรวจสอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2551 โดยให้ดูความเป็นไปได้ของแผนการดำเนินการ เนื่องจากปี 2550 สำนัก/กอง ประมาณการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไว้สูงมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จึงขอให้สำรวจตรวจสอบว่า ในแต่ละแผนงาน/โครงการจะสามารถดำเนินการได้เท่าไร และมีความพร้อมในแต่ละโครงการอย่างไร แล้วค่อยดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามนั้น</p> <p>- ในปีงบประมาณ 2551 นโยบายรัฐบาลต้องการให้ก่อนนี้ผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 50 ดังนั้นเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณแล้ว ขอให้ อปท. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาสและควบคุมให้เป็นไปตามนั้น จะช่วยในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณได้</p>
<p>เรื่องข้อหารหรือของท้องถิ่นจังหวัด</p>	
<p>1. การออกกระเบียบเกี่ยวกับรถเช่าของ อปท.</p>	<p>- ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน</p>	<p>- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ในเบื้องต้นน่าจะออกมาเป็นค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะต้องดูพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง</p>
<p>3. เงินอุดหนุนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล จ.ลำพูน</p>	<p>- กรณี อบต.บ้านกลางวิทยานุกูล จ.ลำพูน ได้รับการจัดสรรอัตราครูจำนวน 4 อัตราและผู้บริหารฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น มีปัญหาคือผู้บริหารฯ ที่ได้รับคัดเลือกฯ มีอัตราเงินเดือนสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวสามารถปรับเกลี่ยเงินเหลือจ่ายในส่วนของอัตราครูทั้งหมดมาเพิ่มให้กับผู้บริหารฯ ได้ (ถ้าหากคำนวณแล้ว เงินเหลือจ่ายเพียงพอก็สามารถดำเนินการรับบุคคลนั้นได้ หากไม่เพียงพอก็ไม่สมควรรับ)</p>
<p>4. การจ้างสถาบันการศึกษาประเมินความพึงพอใจการบริการของ อปท.</p>	<p>- สท. ได้มีหนังสือสั่งการให้ อปท. จ้างสถาบันการศึกษาไปประเมินความพึงพอใจในการบริการของ อปท. ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินเพื่อรับเงินรางวัลประจำปี แต่มี อปท. บางแห่งร้องว่ามีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว อปท. สามารถขอให้ core team เป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินแทนได้ ทั้งนี้ให้พิจารณาจากศักยภาพของ อปท. เป็นสำคัญ</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
<p>5.การดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีการผลักดันท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอเป็นกรรมการศูนย์ยาเสพติดระดับจังหวัดและอำเภอ ขณะนี้ได้เสนอเรื่องให้ ปปส. และ ศตส.มท. พิจารณาแล้ว (อยู่ระหว่างดำเนินการและติดตามผล) - สำหรับการให้เงินรางวัลสำหรับ อปท. ที่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดีเด่น สธ. จะรับไปพิจารณาให้ต่อไป
<p>6. การใช้เงินช่วยเหลือจ่ายโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2549 – 2550</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการมี 2 ขั้นตอนคือขออนุมัติหลักการจากสำนักงบประมาณก่อน หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว ต้องทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง โดยมอบหมายให้ สน.สส. ประสานสำนักงบประมาณ และ สน.คท. ประสานกรมบัญชีกลาง ต่อไป

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น